
sþ. 774. Fyrirspurn [424. mál]
til samgönguráðherra um ferðamenn.

Frá Ólafi Þ. Þórðarsyni.

Hvað hafa margir ferðamenn komið til landsins á vegum innlendra ferðaskrifstofa frá
1980 og hvernig skiptast þeir á ferðaskrifstofur?


